



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

6 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 5 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,490 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,486,122 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,479 ราย รักษาหายสะสม 2,375,388 ราย ยังรักษาอยู่ 88,463 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย เสียชีวิตสะสม 22,271 ราย <b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 393,554,762 (+2,214,964) ราย เสียชีวิต 5,751,829 (+8,317) ราย รักษาหาย 312,643,874 (+2,041,448) ราย <b>ประเด็นที่น่าสนใจ</b> คือ <b>โปรตุเกส</b> เผย ผู้ติดเชื้อโอมิครอนเสี่ยงเข้า รพ. น้อยกว่าเดลตา 75% <b>สหรัฐฯ</b> ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดทะลุ 9 แสนราย <b>มาเลเซีย</b> พบติดเชื้อเพิ่ม 9,711 ราย มากที่สุดในรอบ 4 เดือน ผลจากโอมิครอน <b>สเปน</b> เตรียมยกเลิกมาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกอาคารในสัปดาห์หน้า <b>นิวซีแลนด์</b> พบติดเชื้อรายวันทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่จากการระบาดของโอมิครอน <b>แคนาดา</b> ประท้วงต่อต้านบังคับฉีดวัคซีนโควิด</p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยรัฐ</p> <p>- ศบค. รายงานสถานการณ์ พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งขึ้น 10,490 ราย ทำสถิติยอดติดเชื้อรายวัน เฉพาะการตรวจด้วยวิธี RT-PCR มากที่สุด นับตั้งแต่ต้นปี 2565 และยังทำสถิติสูงสุดเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน สูงสุดในรอบ 5 เดือน ขณะเดียวกัน สธ. ยังมีความพยายามที่จะประกาศให้โรคโควิด 19 เป็น "โรคประจำถิ่น" ภายในปีนี้ ท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเกินกว่าหมื่นราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงจำนวนการติดเชื้อของวันที่ 5 ก.พ. ที่เพิ่มขึ้นว่า ตัวเลขยังเป็นไปตามที่คาดการณ์ และอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ตามมาตรการต่าง ๆ หลักเกณฑ์หรือข้อมูลที่จะนำมาใช้พิจารณาว่า สถานการณ์โควิดน่ากังวลหรือไม่ ประการที่ 1 คือ จำนวนผู้ติดเชื้อ แต่ด้วยโอมิครอนเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ง่ายและเร็วจึงต้องพิจารณาปัจจัยเรื่องผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิต ประการที่ 2 การพิจารณาตัวเลข ผู้ป่วยอาการหนัก อย่างพอดีก็แอบมีโอกาสเสียชีวิต ผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ กลุ่มนี้มีความเสี่ยงเชื้อลงปอด ทางเดินหายใจล้มเหลว และประการที่ 3 จำนวนผู้เสียชีวิต ขณะนี้ สธ. ตั้งเป้าให้ทั้งผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้เสียชีวิตมีอัตราจำนวนน้อยที่สุด โดยตัวเลขติดเชื้อยังไม่น่ากังวลมาก สิ่งสำคัญคือการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเพิ่ม ขอความร่วมมือ ปชช. ให้ระมัดระวังตัวเอง ย้ำับบาร์คาราโอเกะ เป็นสถานที่เสี่ยงยังไม่ได้อนุญาต ส่วนกลุ่ม 608 ขอให้ไปรับวัคซีนตามกำหนด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, TNN</p> <p>- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความว่า จำนวนผู้ติดเชื้อในระลอกที่ 4 จากโอมิครอนของประเทศไทย ยังวางใจไม่ได้ แต่อาจเบาใจเรื่องจำนวนผู้เสียชีวิตได้ คาดติดเชื้อสูงสุดไม่น่าเกิน 50,000 รายต่อวัน เสียชีวิตไม่น่าเกิน 50 รายต่อวัน ตัวแปรที่สำคัญคือ วินัยของประชาชนในการใส่หน้ากาก และหลีกเลี่ยงการถอดหน้ากากเวลาอยู่ใกล้ชิดกัน และมาตรการผ่อนคลายเป็นรัฐบาล ที่ไม่ผ่อนคลายเป็นเร็วเกินไป จะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นไปตามที่คาดการณ์</p> <p><b>2. อย.อนุมัติวัคซีนเด็ก 6-17 ปี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า กรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาขอยกขอบเขตการใช้วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยา ของวัคซีนซิโนแวคซึ่งนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม และวัคซีนซิโนฟาร์ม นำเข้าโดยทไบโอจีนีเทค จำกัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงการอนุมัติทะเบียนวัคซีน ชิโนแวค-ซิโนฟาร์มเพิ่มเติมในเด็กอายุ 6-17 ปี ว่า ผู้ผลิตยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนใช้วัคซีนตั้งแต่อายุ 3-17 ปี การประเมินของ ออย. จะดู 2 อย่าง คือความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน ส่วนของเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป จากข้อมูลที่ส่งมาถือว่ามีความปลอดภัย แต่การศึกษาประสิทธิภาพผู้ผลิตมีข้อมูลชัดเจนในเด็ก 6-17 ปี ผู้เชี่ยวชาญจึงมีความเห็นว่าควรใช้วัคซีนเริ่มต้นในเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไปก่อน และรอผู้ผลิตนำผลการศึกษาประสิทธิภาพในเด็กอายุ 3-5 ขวบมายื่นเพิ่มเติม จึงประเมินการขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมภายหลัง</p> <p>- ส่วนความกังวลว่า หากใช้วัคซีนเด็กโตสเท่ากับผู้ใหญ่จะทำให้เด็กพบอาการข้างเคียงมากกว่าหรือไม่ นั้น ยกตัวอย่างในประเทศจีน ฉีดเด็กไปแล้วกว่า 235 ล้านโดส พบว่ามีความปลอดภัย ไม่มีปัญหามากกว่าผู้ใหญ่ อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดใกล้เคียงกัน คือ ปวดแขน เป็นไข้ ปวดเมื่อย ส่วนผลข้างเคียงรุนแรง เช่น แพ้วัคซีนก็พบได้อยู่แล้ว ไม่ต่างกับวัคซีนอื่น ๆ</p> <p><b>3. ยืนยันยังไม่มีความหมายบังคับสวมหน้ากาก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่เพจ ศบค. เตือนหากประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัยจะเสียค่าปรับว่า สธ. และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ยังไม่ได้รายงานเรื่องนี้ คาดเป็นข้อเสนอของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งใน ศบค. ซึ่งต้องนำมาพิจารณาต่อไป แต่ส่วนตัวเห็นว่าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น</p> <p><b>4.ต่อต้านวัคซีนเด็ก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>- นายภุชงค์ คงเมือง ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ จัดแคมเปญ "ฉีดวัคซีนลุ้นแท็บเล็ต" ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พร้อมระบุ มีกลุ่มต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนในเด็ก จ.เพชรบูรณ์ ทำให้สังคมไขว่เขว ซึ่งคงต้องทำความเข้าใจกันต่อไป อยากให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและแพทย์ของไทย รวมทั้งการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กได้รับการพิสูจน์ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในระดับโลกแล้วว่าฉีดได้ มีประโยชน์ แม้จะติดแต่อาการไม่รุนแรง</p> <p><b>5. คลัสเตอร์และการระบาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, 77kaoded, thaipbs, soudhitalk, ch7, TNN, nationtv)</p> <p>- <b>หนองบัวลำภู</b> เกิดคลัสเตอร์ตลาดสดกลางเมืองศรีบุญเรือง ตรวจ ATK ติดเชื้อ 57 ราย นายอำเภอสั่งปิดตลาด ฆ่าเชื้อ 3 วัน <b>ปทุมธานี</b> ติดเชื้อเพิ่ม 222 ราย พบอายุน้อยสุด 1 ปี มากสุด 93 ปี <b>อุทัยธานี</b> อ.หนองฉาง คุมเข้มคลัสเตอร์โรงเรียน ล่าสุดพบนร. ติดเชื้อ 12 ราย แนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง <b>ประจวบคีรีขันธ์</b> ชาวบ้านกุยบุรีผวาคลัสเตอร์ใหญ่งานกีฬาต้านยาเสพติดกลางหมู่บ้าน หลังพบผู้นำท้องที่ติดเชื้อโควิด มีกลุ่มเสี่ยงกว่า 200 ราย <b>นครราชสีมา</b> พบ 18 คลัสเตอร์ ครอบครัวยุว-สังสรรค์-โรงเรียน <b>มหาสารคาม</b> คลัสเตอร์คณะหมอลำดัง พบติดเชื้อรวม 51 ราย <b>เชียงใหม่</b> ติดเชื้อเพิ่ม 185 ราย เผ่ากระวัง 6 คลัสเตอร์</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน พร้อมแนะนำรถต้นแบบ "รถพัฒนาการเด็กเชิงรุก" เพื่อให้บริการแก่เด็กและเยาวชนในสถานการณ์โควิด 19 จากการสูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัว ถือเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อตัวเด็กอย่างร้ายแรง การดูแลจิตใจด้วย "การปฐมพยาบาลทางใจ" ร่วมกับการดูแลด้านสังคมในเด็กเปราะบางกลุ่มนี้ จึงเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนที่เด็กและ ผู้สูญเสียทุกคนจำเป็นต้องได้รับ จึงเกิดความร่วมมือในการพัฒนาโมเดล "หนึ่งบ้าน หนึ่งโรงพยาบาล (One House One Hospital)" เพื่อประสานความร่วมมือในการดูแลทางสังคมและจิตใจระหว่างบ้านพักเด็กและครอบครัวและ รพ. ในทุกจังหวัด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลและ ศบค. ยังคงรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ สถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดทั้ง 6 มาตรการหลัก ที่สำคัญนายกฯ ฝากถึงกลุ่มคนวัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทำงาน ขอให้ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ผู้มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง เพราะคนในกลุ่มวัยทำงานอาจติดเชื้อโควิดแต่ไม่แสดงอาการ และยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ปกติ</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b><u>เตรียมพร้อมระบบสาธารณสุข อ.เบตง</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, ch7, thejournalistclub, mcot, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ร่วมประชุมหารือ กับกรมท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง เปิดเมืองเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมพัฒนาและขยายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับการเดินทางประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ พร้อมพบปะ อสม. จำนวนกว่า 300 คน</p>	-
<p><b><u>สร้างความมั่นใจอาหารทะเลระยองปลอดภัย</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, js100, 77kaoded, ch7, ejan, topnews, newtv, mthai, amarintv, workpointtoday, thestandard, INN, thaigov, thailandplus, mcot, thebangkokinsight)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วยอธิบดีกรมวิทย์ฯ อธิบดีกรมอนามัย และรองผู้ว่าฯระยอง โชว์กินอาหารทะเลระยอง ยืนยันอาหารทะเลระยองปลอดภัย มั่นใจ กินได้ เผยผลตรวจตัวอย่างอาหารทะเลสดไม่พบสารปนเปื้อน</p>	-
<p><b><u>ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยสุขภาพแม่และเด็ก</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมกล่าวว่า ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมได้มากกว่าปีละ 200,000 ราย ถือเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยสุขภาพแม่และเด็ก เชี่ยวชาญด้านคัดกรองดาวน์ซินโดรมและมะเร็งปากมดลูกแบบระบุสายพันธุ์ของประเทศ พร้อมผลักดันให้ต่อยอดการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ประชาชน</p>	-
<p><b><u>พัฒนาเยาวชนผู้นำการคุ้มครองด้านสุขภาพ</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ acnews</p> <p>- นพ.รศดร.กรัชนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กองสุขศึกษา ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 19 แห่ง ให้มีความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้เป็นเยาวชน อสม. ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์ฝึกและอบรมฯ</p>	-
<p><b><u>เตือนผู้ป่วยภูมิแพ้กินแมลงทอดเสี่ยงอันตราย</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เตือนผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือมีประวัติภูมิแพ้ หอบหืด เสี่ยงรับประทานแมลงทอด อาจได้รับสารฮีสตามีนปริมาณมาก ส่งผลให้อาการแพ้กำเริบ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต หลังมีข่าวดารานักแสดงรับประทานเมนู “แมงป่องทอดสมุนไพร” แล้วมีอาการคันบริเวณเปลือกตา ตาบวม หลังจากนั้นเกิดอาการแน่นหน้าอก เริ่มหายใจไม่ออก และได้ไปพบแพทย์ แพทย์วินิจฉัยว่า เป็นอาการที่แพ้อย่างหนัก จนทำให้ชีพจรไม่ปกติ นั้น</p>	-
<p><b><u>โรคไขเลือดออก</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>- พญ.ดารินทร์ อารีย์โชคชัย รองผอ.กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค เผย วันโรคเขตร้อนที่ถูกกละเลย (World NTD Day) ประเทศไทยตั้งเป้าโรคไขเลือดออก ต้องเป็นโรคที่ไม่ถูกลืม เนื่องจากพบผู้ป่วยปีละกว่าแสนราย เสียชีวิตเกือบร้อยราย อัตราเสียชีวิต 1 ใน 1,000 คน ที่น่าห่วงคือยังมีทารกฯ ต้องรักษาตามอาการ กลุ่มเสี่ยง คือ เด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปี กลุ่มวัยรุ่น 15-24 ปี และเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากขึ้นด้วย เพราะมักจะทนเป็นไข้ไปก่อนเมื่ออาการหนักค่อยไป รพ.</p>	-
<p><b><u>แนวทางช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ศ.นพ.กำธร พฤษชานานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับผู้ต้องการมีบุตร หรือมีบุตรยาก เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดในประเทศไทย ว่าขณะนี้ 3 กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ ทั้ง บัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ยังไม่ครอบคลุมในส่วนนี้ ส่งผลให้คนไข้ต้องไปเข้ารับการรักษาใน รพ.เอกชนแทน แต่ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก ระบุชัดเจนว่า ภาวะมีบุตรยากถือเป็นโรค ดังนั้น รพ.รัฐก็จะสามารถเปิดบริการตรงนี้และช่วยให้คนไข้เข้าถึงการรักษา ขณะนี้ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ กรม สบส. และกรมอนามัยได้ร่างแนวคิดต่าง ๆ แล้ว และมีผู้เกี่ยวข้องมาก่วมกับกำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งต้องใช้เวลา โดยระยะแรกอาจจะเริ่มต้นที่ สบสข. สำหรับผู้ป่วยบัตรทอง เขียนให้ชัดเจนว่าภาวะมีบุตรยากเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษา เหมือนการป่วยโรคอื่น ๆ จากนั้น รพ.รัฐ จะได้เปิดหน่วย แนวทาง กระบวนการรักษาผู้มีบุตรยากต่อไป เมื่อนำร่องในสิทธิบัตรทองแล้ว ก็จะขยายต่อไปยังสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการต่อไป</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สปริงนิวส์</p> <p>- จากที่ได้มีการส่งต่อข้อความประเด็น คนท้องสามารถดื่มน้ำกระเทียมได้ ไม่ส่งผลต่อสุขภาพหรือทารกในครรภ์นั้น กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการศึกษาการใช้น้ำกระเทียมใหญ่ตั้งครรภ์ที่แน่ชัด หากหญิงตั้งครรภ์ที่มีความประสงค์ใช้กระเทียมควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยของมารดาและทารก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- กรณีมีข่าวประเด็น น้ำมันว่าน มีสรรพคุณสามารถรักษาโรคตีตวงได้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้ระบุส่วนประกอบในตำรับ จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นตำรับยาที่ผ่านการตั้งตำรับยาในทางการแพทย์แผนไทยหรือไม่ ไม่มีฉลากยา ไม่มีเครื่องหมาย อย. เตือนอาจได้รับอันตรายและโรคที่เป็นอยู่อาจจะรุนแรงมากขึ้น</p>	-